



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๑๒๑ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการอำนวยการ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ



สวนสุขภาพ ทอ.ดอนเมือง



เริ่มเปิดให้บริการ เวลา ๐๕๐๐-๑๙๐๐ ทุกวัน
ตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๓ เป็นต้นไป

(ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการของสวนสุขภาพ ทอ.ดอนเมือง อย่างเคร่งครัด)

คนอก.สวนสุขภาพ ทอ.ดอนเมือง

"วันบริพัตร"

วันที่ ๒๙ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงแถลงให้ประชาชนทราบ ภายหลังจากทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ความว่า **"การที่จะบำรุงกำลังทางอากาศนั้น นอกจากการจัดหาเครื่องบินแล้ว ยังมีการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดสร้างสนามบินไว้เป็นพื้นที่ๆ เครื่องบินจะขึ้นลงได้สะดวก ซึ่งจำจะต้องมีไว้ ทุกจังหวัด จังหวัดละหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อย "** นับตั้งแต่ทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ก็ได้กำกับดูแลพัฒนากิจการ ด้านการบินให้พัฒนาก้าวหน้า มีการสร้างสนามบินในทุกมณฑลและจังหวัด เมื่อมีการ สร้างสนามบินแล้วทุกแห่งล้วนอยากให้เห็นเครื่องบิน แต่เครื่องบินยังมีไม่มากก็ได้มีการ บริจาคเงินซื้อเครื่องบินให้กรมอากาศยานมากมายนับ ๑๐๐ เครื่อง โดยในเครื่องบิน แต่ละเครื่องก็จะเขียนชื่อของจังหวัด หรือผู้บริจาคสร้างเครื่องบินและทำการบินไปอวด ยังสนามบินในจังหวัดนั้น ๆ ก็ยังทำให้มีการบริจาคเงินซื้อเครื่องบินให้ทางราชการอีกมากมาย ในสมัยของพระองค์ ยังได้นำเอาเครื่องบินเบร์เกต์ ๑๔ มาทำการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ไปยังจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ลำปาง เป็นกำเนิดการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ และการขนส่งคนในรูปของ เครื่องบินพานิชย์ของไทยในเวลาต่อมา รวมถึงการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทางอากาศไปช่วยเหลือการเกิดโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยของพระองค์ยังมีการคิดพัฒนาออกแบบสร้างอากาศยานขึ้นใช้งานเอง ซึ่งต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานนามเครื่องบิน ที่คนไทยออกแบบและสร้างเองว่า **"บริพัตร"** เพื่อเทิดพระเกียรติแต่พระองค์ท่าน



พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องใน "วันบริพัตร"



พลอากาศตรี ไวกจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวัน "บริพัตร" เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเห็นเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ



พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเห็นเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยมี นาวาอากาศเอก นรุช กำเนิดนัถะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานนिरภัยทหารอากาศ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ



พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนिरภัยทหารอากาศเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพอากาศ และทุนการศึกษาสำนักงานนिरภัยทหารอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการสำนักงานนिरภัยทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานนिरภัยทหารอากาศ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ



พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการ เพื่อการศึกษากองทัพอากาศ และทุนกรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ

การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกองทัพอากาศต้านภัย COVID-19 ในพื้นที่ โรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี ธนวิตต์ สกกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทบูรเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกองทัพอากาศ (อสทอ.) ต้านภัย COVID-19 ในพื้นที่โรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจันทบูรเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ROYAL THAI AIR FORCE RECRUITMENT

กองทัพอากาศ

รับสมัครและสอบคัดเลือก
กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563

151 อัตรา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

WWW.RTAF-RECRUIT.COM

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล โดยกรมกำลังพลทหารอากาศ



นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม ผู้อำนวยการศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ บรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิกำลังพล สิทธิของการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสิทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา และ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพชร รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองบิน ๒๑ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลมะตูม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะตูม อำเภอพหลิมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กองบิน ๒๓ จัดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็ง เพื่อความปรองดองสมานฉันท์



นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พุ่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ กองบิน ๒๓ เพื่อให้เยาวชน เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีเยาวชนกองบิน ๒๓ และเยาวชนรอบที่ตั้งกองบิน ๒๓ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี